



ที่ ลป ๐๑๑๙/ ๑๐๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
ถนนบุญวาทย์ ลป ๕๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ อำเภอเมืองลำปาง ขอส่งแบบสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสุกิจ อยู่นิยม
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

โทร./โทรสาร ๐๕๕-๒๑๗๘๓๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุกิจ อยู่นิยม	พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง		
๒	นายศรชัย ภูริภัตตราวัฒน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นางกาญจนา อยู่ศิลป์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๔	นางกัญญารัตน์ กิ่งคำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๕	นางสุวาณี มุลพุกก์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๖	นางสาวพรพิมล พาพันธ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๗	นางสาวมัตติกา แบนอัน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๘	นางสาวณิการ์รัศย์ คิริคำ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๙	นายฐกฤต ไคร้โมง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

สรุปสาระสำคัญการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ภายใต้ชื่อ รางวัล"สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๗ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายชูชีพ พงษ์ไชย) -ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) -ข้อราชการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวรงค์ แสงเมือง)	
๒	ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖	ผู้บริหารสามารถเข้ารับรองรายงานการประชุมทางเว็บไซต์หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่ารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใดการประชุมแต่อย่างใด	
๔	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี-	
๔	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	๑๐ ประเด็น เน้นย้ำการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ (ไตรมาส ๑) ๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" - ให้เร่งจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นาโมเดล" ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ - ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ครบทุกแห่ง - จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ตามกรอบความคิด "ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" (๕P) ที่สอดคล้องและ	

		<p>เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ โดย ต้องเป็นแผนที่มีการบูรณาการการทำงานกับ ภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>๒. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการ ปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย ๑๐ ชนิด เป็น ๓๐ ชนิด ตามฐานข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕ รณรงค์ปลูก ผัก ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และส่งเสริมการ สร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหาร เน้นปลูกผักสวนครัวครบทุกวัด</p> <p>๓. โครงการ"ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ส่งเสริมการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ส่งเสริมการใช้เส้นใย ธรรมชาติ ส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติ พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและรายได้ จากการจำหน่ายผ้าไทยตามแนวพระราชดำริ เพิ่มขึ้น</p> <p>๔. ศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เน้นย้ำให้มีการ ช่วยเหลือครัวเรือน ปี ๖๖ จนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๖๗ ครบ ๑๐๐ %</p> <p>๕. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดและการ จำหน่ายสินค้า OTOP และมียอดจำหน่ายที่ เพิ่มขึ้น สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ภายใต้การดูแลของกรมฯ ให้มีความพร้อมใน การเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet</p> <p>๖. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้มีการบริหาร จัดการหนี้ ร้อยละ ๑๐และเพิ่มจำนวนสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคล ธรรมดา</p>	
--	--	---	--

		<p>๗. Click ชุมชน ทบทวนกลไกและแต่งตั้ง คณะทำงานในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน บันทึก ข้อมูลในบริการของ Click ชุมชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทุกบริการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน อย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ ใช้ประโยชน์ จากแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน ส่งเสริมให้มีการดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์ แพลตฟอร์ม ตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด.</p> <p>๘. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ ทุกระดับ และชี้แจงอาสาสมัคร ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน</p> <p>๙. กองทุนชุมชน ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน และบริหารจัดการหนี้"สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๑๐. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี มีการจัดประชุม หรือมีเอกสาร หรือมีการแจ้งผลการดำเนินงาน ประจำปี หมายถึง การจัดประชุมสามัญประจำปี หรือการจัดประชุมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการแจ้งให้ทราบด้วยเอกสาร</p> <p>ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ และตรวจสอบรายชื่อ ตำบลเป้าหมายให้ถูกต้อง</p> <p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือให้จังหวัด ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำ ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ประสงค์ดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นาและจัดทำหนังสือยินยอม ภายใน ๑๕</p>	
--	--	---	--

		<p>ธ.ค. ๖๖ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>OTOP City ๒๐๒๓ กำหนดเจ้าหน้าที่จังหวัดเตรียมความพร้อม และแจ้งผู้ผลิตผู้ประกอบการตรวจสอบสินค้า และตรวจสอบความเรียบร้อย ตลอดจนประชาสัมพันธ์คนมาร่วมงาน</p> <p>การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพื้นที่ตำบลเป้าหมาย</p>	
๕	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สอ.พช.)	

ลงชื่อ..........ผู้สรุปการประชุม
(นางสาวณิการ์รัชต์ คิริคำ)
นักวิชาการพัฒนารัฐวิสาหกิจปฏิบัติกร

ภาพประกอบการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

